



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มุ่งมั่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน

สำหรับการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในปีนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่น รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤตินิชอบ โดยมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นเป็นธรรม และเข้มแข็ง เพื่อให้การบริหารงบประมาณของรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นไปด้วยความประหยัด

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีการพัฒนาโดยลำดับ และเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจหน้าที่ใหม่ ระหว่างส่วนกลาง

/ส่วนภูมิภาค...

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น มีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน ในขณะที่ส่วนกลางมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น และไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทน โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดปกป้องคุ้มครองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะเป็นที่พึ่งของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย